

Số: /UBND- NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường duy trì và xây dựng mới các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất ngành trồng trọt năm 2022.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nông, lâm, thủy sản là xu thế tất yếu và nhu cầu không thể thiếu của các hợp tác xã, hộ dân nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, mang lại thu nhập cao hơn và ổn định cho người sản xuất. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất trồng trọt quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, việc tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân là hết sức quan trọng góp phần giảm thiểu chi phí đầu tư sản xuất ban đầu cũng như nâng cao thu nhập cho người sản xuất, từng bước xác định và phát triển thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2022, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 mỗi xã, thị trấn phải xây dựng thành công từ 1-2 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững. Để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các xã, thị trấn:

Đánh giá tình hình thực hiện hoạt động liên kết sản xuất ngành trồng trọt trên địa bàn theo đối tượng cây trồng, chủ thể tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ, hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ đã thực hiện. Trên cơ sở đó tiếp tục duy trì những mô hình đã triển khai thực hiện và triển khai xây dựng các mô hình mới, cụ thể:

1.1. Yêu cầu UBND các xã đã được hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2021, tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô mô hình trong năm 2022 (gồm các xã Đồng Thắng, Đồng Lợi, Thái Hoà, An Nông, Nông Trường, Dân Lý, Dân Lực, Thọ Phú, Xuân Lộc).

1.2. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất mới:

- Lập phương án xây dựng mô hình liên kết sản xuất với đối tượng cây trồng chủ lực, lợi thế của địa phương, chú trọng mục tiêu nhiệm vụ phải thực hiện được việc liên kết giữa Doanh nghiệp, Hợp tác xã với các hộ gia đình trong hoạt động cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất, thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và hoạt động liên kết chế biến, tiêu thụ nông sản cho người sản xuất.

- Xây dựng các giải pháp để tổ chức thực hiện mô hình liên kết:

+ Tập trung chỉ đạo, củng cố, nâng cao vai trò tổ chức sản xuất của Hợp tác xã để nâng cao hoạt động cung ứng vật tư đầu vào, tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường thu mua nông sản cho các thành viên.

+ Tập trung tuyên truyền vận động người dân nhận thức được vai trò trong việc liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tiếp tục thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm từ cá thể sang tập thể, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Từ đó các hộ thực hiện góp đất, phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, thực hiện sản xuất ở quy mô lớn, tạo tiền đề để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

+ Đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình, bao gồm các kỹ thuật như cơ giới hoá đồng bộ, áp dụng giống cây trồng mới, công nghệ sản xuất nông sản an toàn thực phẩm.

+ Tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất đối với vùng xây dựng mô hình như kênh mương, đường giao thông, hệ thống điện...

+ Huy động các nguồn lực để xây dựng mô hình kết hợp với nguồn vốn của Hợp tác xã, hộ gia đình và ngân sách nhà nước các cấp để xây dựng mô hình đạt hiệu quả cao.

+ Lựa chọn các cá nhân, hộ gia đình tham gia mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên cơ sở có diện tích đất canh tác và tự nguyện tham gia mô hình, cam kết thực hiện các điều khoản đã thống nhất trong hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

+ Lựa chọn và thương thảo, ký kết các hợp đồng với các doanh nghiệp cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất và doanh nghiệp, cơ sở chế biến, tiêu thụ nông sản cho Hợp tác xã, người sản xuất.

***- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) kế hoạch, phương án xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trước ngày 20/12/2021 để làm căn cứ xem xét hỗ trợ kinh phí duy trì và xây dựng mới mô hình liên kết sản xuất năm 2022.***

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tham mưu cho UBND huyện thẩm định, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các Phương án xây dựng mô hình của các xã, thị trấn. Đề xuất cơ chế hỗ trợ những mô hình có hiệu quả kinh tế, môi trường và mang lại lợi ích thiết thực với nhiều hộ gia đình tham gia thực hiện. Hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP và chỉ dẫn địa lý.

Tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng mô hình trên địa bàn các xã, thị trấn, lựa chọn và nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế- xã hội trên địa bàn toàn huyện.

- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện: Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tham gia xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, chú trọng các mô hình tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ sản xuất theo chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, nhằm tạo được sức hút trong liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả các mô hình, làm cơ sở đề nhân rộng những mô hình có hiệu quả.

Công tác xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản là một chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành trồng trọt trong năm 2022, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ trong tình hình hiện nay, từng bước hình thành nền sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**